



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
เรื่อง แจ้งเตือนให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กได้รับแจ้งจากอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาวในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับช่วงฤดูหนาวจะมีสภาพอากาศแห้งแล้ง มีความชื้นต่ำ และลมกระโชกแรง ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยมากกว่าปกติ จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย และอาจสร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สินทั้งของประชาชนและทางราชการ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้ประกาศวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่องแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จึงประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟทุกประเภทในช่วงฤดูหนาว โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย ดังนี้

๑. จัดระเบียบบ้านเรือนให้ปลอดภัยจากเพลิงไหม้ โดยจัดวางสิ่งของภายในบ้านให้เป็นระเบียบไม่กีดขวางประตู หน้าต่าง บันได ทางเดิน จัดให้มีเส้นทางอพยพหนีไฟ ทางเข้า - ทางออกบ้าน หลายเส้นทาง หากเกิดเพลิงไหม้จะได้ใช้เส้นทางอพยพหนีไฟได้อย่างรวดเร็ว ติดตั้งเหล็กดัด ประตู หน้าต่าง แบบที่สามารถเปิด - ปิดได้อย่างน้อย ๑ บาน รวมถึงจัดเก็บกุญแจประตูบ้าน ประตูเหล็ก ในจุดที่หยิบจับใช้งานได้สะดวก หากเกิดเพลิงไหม้จะได้หนีไฟได้ทันท่วงที

๒. กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง เช่น กระจาดขี้เถ้า หนังสือพิมพ์ ไม้ขีดไฟ เศษไม้ เป็นต้น เพราะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ทำให้ไฟลุกลามได้อย่างรวดเร็ว แยกเก็บสารเคมีที่ติดไฟง่ายในบริเวณที่แห้ง อากาศถ่ายเทได้ดี ห่างจากแหล่งเกิดความร้อนที่เป็นตัวเร่งให้เกิดเพลิงไหม้ เลือกใช้กระถางรูป เชิงเทียน และที่เขี่ยบุหรี่ ประเภทที่เป็นภาชนะทนไฟเพื่อป้องกันไฟรุกราม

๓. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่บริเวณ แสงแดดส่องถึง ฝนสาด และใกล้แหล่งความร้อน พร้อมทั้งหมั่นความผิดปกติของอุปกรณ์ไฟฟ้า หากสายไฟฉีกขาด บวม สีเปลี่ยน มีกลิ่นเหม็นไหม้ ให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที ไม่เสียบปลั๊กไฟหลายอันในเต้าเสียบเดียวกัน หรือเสียบปลั๊กไฟค้างไว้เป็นเวลานาน หากกระแสไฟฟ้ลัดวงจรอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

๔. ติดตั้งระบบป้องกันเพลิงไหม้ โดยติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ต่อสายดิน อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันเพลิงไหม้จากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร จัดวางถังดับเพลิงในจุดที่มองเห็นและหยิบใช้ได้สะดวก

/๕. ระมัดระวังการ.....

๕. รมัดระวังการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับไฟทุกประเภท ก่อนออกจากบ้านควรดับ ฐูปเทียนให้สนิท ถอดปลั๊กไฟ ปิดสวิทช์ไฟและวาล์วถังแก๊สให้สนิททุกครั้ง รวมถึงงดเว้นการเผาตอซังข้าว หญ้าแห้ง หรือเผาขยะใกล้แนวชายป่าในช่วงที่ลมพัดแรง เพราะหากสะเก็ดไฟกระเด็นไปติดวัสดุอื่นอาจทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วและยากต่อการควบคุม

๖. เตรียมพื้นที่เพาะปลูก โดยการไถกลบแทนการเผา พร้อมจัดทำแนวกันไฟ รวมถึงกำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงบริเวณรอบบ้านและใกล้แนวชายป่าไม่กองสูงเกินไปเพื่อป้องกันการลุกลามเป็นไฟป่า

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายฉน ก้อนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก